

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุวรรณ์ ทานา	รองประธานสภา อบต.	สุวรรณ์ ทานา
๒	นายรวง ดอกพิกุล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	รวง ดอกพิกุล
๓	นางสำลี ปลิดกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	สำลี ปลิดกลาง
๔	นายทวีป บุญมา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	ทวีป บุญมา
๕	นายประดิษฐ์ ยะปะดั่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓	ประดิษฐ์ ยะปะดั่ง
๖	นายสวัสดิ์ ดงสิงห์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔	สวัสดิ์ ดงสิงห์
๗	นายม้วน อัคระวิคุณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔	ม้วน อัคระวิคุณ
๘	นายสายันต์ ช่างสาร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕	สายันต์ ช่างสาร
๙	นายบุญทัน ทองภูบาล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕	บุญทัน ทองภูบาล
๑๐	นายไพโรจน์ สุภาวิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖	ไพโรจน์ สุภาวิน
๑๑	นายบัญญัติ แก้วหนองแสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖	บัญญัติ แก้วหนองแสง
๑๒	นายสำรวย ยิ้มสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙	สำรวย ยิ้มสวัสดิ์
๑๓	นายเฉลิม สะวงค์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙	เฉลิม สะวงค์
๑๔	นางอนงค์ อาจยิ่งยงค์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐	อนงค์ อาจยิ่งยงค์
๑๕	นางละมุล ปุริมาตร	เลขานุการสภา อบต.	ละมุล ปุริมาตร

ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุนทร ปะวะซัง	ประธานสภา อบต.	ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิบูลย์ ทาไรสง	นายก อบต.สามเมือง	วิบูลย์ ทาไรสง
๒	นายเชิด ช่างปลูก	รองนายก อบต.สามเมือง	เชิด ช่างปลูก
๓	นายเทิน สุขนอก	รองนายก อบต.สามเมือง	เทิน สุขนอก
๔	นายดำรง ช่างสาร	เลขานุการนายก อบต.สามเมือง	ดำรง ช่างสาร
๕	นายทวีศักดิ์ ดงหงษ์	ครูโรงเรียนบ้านแฝก	ทวีศักดิ์ ดงหงษ์
๖	นายสมพงษ์ ยะปะดั่ง	สารวัตรกำนัน	สมพงษ์ ยะปะดั่ง
๗	นางภัทรภร ชัยรส	ผอ.โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง	ภัทรภร ชัยรส
๘	นางจุฑามาศ ทุนฤทธิ์สระ	ผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์	จุฑามาศ ทุนฤทธิ์สระ
๙	นางสุทัศน์ ดอกพิกุล	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสามเมือง	สุทัศน์ ดอกพิกุล
๑๐	นางสุวรรณา บัวกลาง	ครูธุรการ โรงเรียนวัดบ้านโนนออก	สุวรรณา บัวกลาง
๑๑	นายธนา ปักนอก	ผู้ใหญ่บ้านโนนออก	ธนา ปักนอก
๑๒	นายอัครพงษ์ จันทกล	ผู้ใหญ่บ้านแฝก	อัครพงษ์ จันทกล
๑๓	นางสาวเฉลา กมลเพชร	ผู้อำนวยการกองคลัง	เฉลา กมลเพชร

๑๔	นายจิตจำนง นาพิมาย	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตะคร้อ	จิตจำนง นาพิมาย
๑๕	นางสาวศิริรัตน์ โฆษณสันติ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ศิริรัตน์ โฆษณสันติ
๑๖	นางสาวธารณา ธรโรจนอุดม	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ธารณา ธรโรจนอุดม
๑๗	นายสุรินทร์ ยะปะเต	นายช่างโยธาชำนาญงาน	สุรินทร์ ยะปะเต
๑๘	นายประยุทธ พระเรียง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ประยุทธ พระเรียง
๑๙	นางทองสุข มาประภา	แม่บ้าน	ทองสุข มาประภา
๒๐	นายจักรพงษ์ ช่างปลูก	หัวหน้าสำนักปลัด	จักรพงษ์ ช่างปลูก
๒๑	นายศิริพงษ์ พันธุ์สวัสดิ์	ผช.ช่าง	ศิริพงษ์ พันธุ์สวัสดิ์
๒๒	นางสาวชลลัดดา ทัดไทย	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	ชลลัดดา ทัดไทย
๒๓	นางสาวดลภา โยธะการี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ดลภา โยธะการี
๒๔	นางอภิญา ขอมั่นกลาง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อภิญา ขอมั่นกลาง
๒๕	นางสาวพิมพ์จี แวะสันเทียะ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	พิมพ์จี แวะสันเทียะ
๒๖	นางขวัญเรือน เขียนนอก	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ขวัญเรือน เขียนนอก
๒๗	นางสาวรินทร์ดา บุญแจ้ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	รินทร์ดา บุญแจ้ง
๒๘	นางสาววิไลพร คัดเห็น	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	วิไลพร คัดเห็น
๒๙	นายสุวัฒน์ วรรณปะกา	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	สุวัฒน์ วรรณปะกา
๓๐	นางดวงนภา รอดวินิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ดวงนภา รอดวินิจ
๓๑	นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วดอนรี	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	รัตนาภรณ์ แก้วดอนรี
๓๒	นางสุภาวดี แสนภูมิ	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	สุภาวดี แสนภูมิ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง กล่าวเชิญรองประธานสภาฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย รองประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสุวรรณ ทานา

(รองประธานสภาฯ)

นายวิบูลย์ ทาโธสง

(นายก อบต.สามเมือง)

นายเชิด ช่างปลูก

(รองนายก อบต.สามเมือง)

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ วันนี้ ประธานสภาฯ นายสุนทร ปะวะซัง ได้ลาป่วย เพื่อรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งลำไส้ ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม

-ประธานสภาฯ นายสุนทร ปะวะซัง ได้ลาป่วย ขณะนี้กลับมาพักฟื้นที่บ้าน ซึ่งวันนี้ว่าจะไปเยี่ยมดูอาการของประธานสภาฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับ

-ในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมตักบาตร และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางอำเภอจัดขึ้นครับ

-การเลือกตั้งของท้องถิ่น น่าจะมีการเลือกตั้งประมาณปลายปี ๒๕๖๒

-ตำบลสามเมือง ได้รับมอบหมายจากทางอำเภอสีดา ให้ดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนสายบ้านแฝก - บ้านสามเมือง ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยววนวัตวิถี ระยะทางยาวประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยทาง อบต.สามเมือง ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับเกรดถนน ให้เกิดความสวยงาม ซึ่งก็ได้รับคำชมจากทางอำเภอว่าทำงานได้ทันเหตุการณ์ครับ

-อบต.สามเมือง ได้ดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งก็ได้รายงานให้ทางอำเภอสีดาทราบ และได้รับคำชมมาเช่นกันครับ

-ในเรื่องของยาเสพติด ทางอำเภอสีดา ฝากให้ช่วยกันสอดส่องดูแลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากอำเภอสีดา เป็นเส้นทางผ่านในหลายจังหวัดครับ

-ในเรื่องของความสะอาด ทางอำเภอสีดา ฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดถนนหนทาง บ้านเรือนตนเอง

-การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตำบลสามเมือง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จแล้วทางอำเภอขอให้ช่วยรายงานให้ทางอำเภอทราบ เพื่อทางอำเภอจะได้รายงานต่อไปครับ

-พรุ่งนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงปุดา ซึ่งตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ โดยบ้านโนนกกอกและบ้านโนนสมบูรณ์ ร่วมกันจัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะมีเพลงโคราช และการประกวดบั้งไฟ นำทีมโดยรองเทิน สุขนอก และจากหลายๆ ภาคส่วนครับ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานดังกล่าวครับ

-ในวันพรุ่งนี้ได้รับหนังสือแจ้งจาก สก.สีดา ให้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องของยาเสพติด โดยเข้าร่วมประชุม ๒ คน ประกอบด้วย นายก อบต. และรองเทิน สุขนอก ครับ

-ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้รับแจ้งจากทาง สก.สีดา ให้เข้าร่วมประชุม แต่เนื่องจากผมติดธุระในหมู่บ้าน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และจะประสานแจ้งให้ทาง สก.สีดาทราบอีกครั้งหนึ่งครับ

-ตอนนี้ทางโรงเรียนวัดบ้านสามเมืองปิดเทอมอยู่ และจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยทางโรงเรียนจะเปิดก่อนอย่างน้อย ๓ วัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนต่อไปคะ

-ฝากทางหมู่บ้าน ช่วยดูแลในเรื่องของระบบน้ำประปาด้วยคะ เนื่องจากน้ำประปาในโรงเรียนไม่เพียงพอและไหลไม่สะดวก บางวันก็ไม่ไหลคะ

-ถนนสายบ้านแฝก-บ้านเมืองสูง ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรลำบาก ฝากทาง อบต. สามเมือง ช่วยดูแลถนนสายดังกล่าวด้วยคะ

-ตามที่ท่านรองเขต ช่างปลุก แจ้งโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนสายบ้านแฝก - บ้านสามเมือง อยากจะให้ทำการปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อให้เกิดความสวยงามคะ

-ขอขอบคุณทาง อบต.สามเมือง ที่ช่วยดำเนินการพ่นหมอกควันในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับทางโรงเรียน และในหมู่บ้านครับ

-ฝากทาง อบต.สามเมือง ช่วยทำการเปลี่ยนกระถางต้นไม้ด้วยครับ เนื่องจากกระถางชำรุดแตกเสียหายหลายอันครับ

-ฝากทาง อบต.สามเมือง ช่วยดูแลในเรื่องน้ำด้วยครับ เนื่องจากปริมาณน้ำมีจำนวนลดลงมาก หากฝนไม่ตกอาจจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการจัดทำน้ำประปาได้ครับ

-ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ -๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านคะ

-อำเภอสีดาแจ้ง ให้ อบต.สามเมือง ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนสายบ้านแฝก - บ้านสามเมือง ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยววนวิถีระยะทางยาวประมาณ ๒,๙๐๐ เมตร โดย อบต.สามเมือง ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ด้วยการปรับเกรดดิน และดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืชถนนสายดังกล่าวคะ

-จากที่มีข่าวการทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาลประทาย จากเหตุดังกล่าวนายอำเภอสีดา แจ้งขอให้ทำการขออนุญาตในการจัดงาน หากมีมหรสพจะต้องแจ้งขออนุญาตจัดงานมหรสพชั่วคราวกับทาง สก.สีดาก่อน จึงจะสามารถขออนุญาตการใช้เสียงที่อำเภอได้คะ

นายวิบูลย์ ทาโธสง
(นายก อบต.สามเมือง)

นายเทิน สุขนอก
(รองนายก อบต.สามเมือง)

นางภัทรภร ชัยรส
(ผอ.โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง)

นายทวีศักดิ์ ดงหงษ์
(ครูโรงเรียนบ้านแฝก)

นายอัศวพงษ์ จันทกล
(ผู้ใหญ่บ้านแฝก)

นายธนา ปักนอก
(ผู้ใหญ่บ้านโนนกกอก)

นางสาวเฉลา กมลเพชร
(ผอ.กองคลัง)

-โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยจังหวัดนครราชสีมา กำหนดให้ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เป็นวันจิตอาสา นครราชสีมา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง โดยมี อบต.สามเมือง เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยจะดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ถนนสายวัดบ้านโนนสมบูรณ์ – แยกบ้านแฝก กำหนดการจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งคะ

-การออกหน่วยบริการอำเภออัมเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวตะโมน หมู่ ๗ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา ซึ่งจะมีการออกหน่วยบริการต่างๆ และมีการบริจาคถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่ โดยเทศบาลตำบลสีดา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมถุงยังชีพคะ

-พิธีสวดเจริญพระพุทธรูป ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วัดบ้านโพหนอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวคะ

-การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้เชิญชวนคนในชาติ ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี ซึ่งหากกำหนดวันปลูกต้นไม้แล้วจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งคะ

-ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จะออกหน่วยมารับบริจาคโลหิต เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอสีดา เพื่อจัดหาโลหิต ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยไว้บริการแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยอำเภอสีดา ขอให้อบต.สามเมือง สำนวจจำนวนผู้ที่พร้อมบริจาคโลหิตให้อำเภอทราบก่อนคะ

-พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับใหม่ สำหรับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ของตำบลสามเมืองจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาได้หมู่บ้านละ ๑ คน และมีการดำรงตำแหน่งวาระละ ๔ ปีเหมือนเดิม และคาดว่าจะมีการเลือกตั้งประมาณปลายปีนี้นะ

-ในเรื่องของระบบน้ำประปาที่ทาง ผอ.ภทรภร ชัยรส ได้สอบถามมานั้น ทางหมู่บ้านก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยตลอด ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีอยู่หลายจุดต้องทำการแก้ไขไปเรื่อยๆ ซึ่งทางหมู่บ้านก็จะดูแลให้ติดต่อไปครับ

-ในเรื่องของกระถางต้นไม้ ทาง อบต.สามเมือง ก็จะดำเนินการเปลี่ยนให้ใหม่คะ

-การปลูกต้นไม้สำหรับถนนสายบ้านแฝก – บ้านสามเมือง ทาง อบต.สามเมือง ก็จะดำเนินการปลูกต้นไม้ เพื่อให้ถนนสายดังกล่าวเกิดความสวยงามต่อไปคะ

-รับทราบ

นายสุวรรณ์ ทานา
(รองประธานสภาฯ)

นางสาวเฉลา กมลเพชร
(ผอ.กองคลัง)

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสุวรรณ์ ทานา
(รองประธานสภาฯ)

ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขหรือไม่ (มีเสนอ) เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับรายงานการประชุมโปรดยกมือรับรองครับ

-รับรอง ๑๔ เสียง, ไม่รับรอง – เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสุวรรณ์ ทานา
(รองประธานสภาฯ)
นางละมุล ปุริมาทร
(เลขานุการสภาฯ)

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการ

๓.๑ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ชี้แจงรายละเอียด และข้อระเบียบในการจ่ายขาดเงินสะสมต่อที่ประชุมให้ทราบครับ

-ตามที่ทางคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติเพื่อขออนุมัติ จากสภาฯ จ่ายขาดเงินสะสม โดยขอ
ชี้แจงเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๔/ว ๓๗๓๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้
จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ตามที่ใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบการดำเนิน
โครงการส่งเสริมการยางในหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำใน
ปัจจุบัน รัฐบาลจึงมีนโยบายเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศไทย โดยส่งมอบให้
หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นลำดับแรก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้จังหวัด
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ดังนี้

๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนผสมของ
ยางพาราและอยู่ในแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น เพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสมตามอำนาจหน้าที่ด้าน
บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน

๒) การสำรองเงินไว้ใช้จ่ายกรณีจำเป็นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๘

ฯลฯ

ทั้งนี้ขอให้ทางสภา อบต. สามเมือง ได้พิจารณาโครงการดังกล่าวที่เสนอ เพราะมี
ความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรตำบลสามเมือง

-อบต.สามเมือง ได้พิจารณาตรวจสอบงบประมาณ ซึ่งปรากฏว่ามีเงินสะสมเพียงพอ
รายละเอียด ดังนี้

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	จำนวน	๑๒,๒๘๗,๙๐๒.๖๖ บาท
หัก ก้นเงินค่าใช้จ่ายที่ก้นไว้จ่ายตามระเบียบฯ	จำนวน	๕,๙๒๖,๔๐๕.๐๐ บาท
สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% ของเงินสะสมคงเหลือ	จำนวน	๕๖๓,๖๕๙.๗๗ บาท
จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๒ (รัฐ+เบี้ยยังชีพความพิการ)	จำนวน	๗๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท
	รวมหักจำนวน	๗,๒๑๔,๙๖๔.๗๗ บาท

คงเหลือให้จ่ายขาดจากเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๐๗๒,๙๓๗.๘๙ บาท

ซึ่งสามารถใช้ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน ฯ ของ อบต. พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

นางสาวฉลา กมลเพชร
(ผอ.กองคลัง)

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบนี้

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ก็ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ข้อ ๘๘/๑ ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ฯลฯ

นายวิบูลย์ ทาโรสง
(นายก อบต.)

-ทางคณะผู้บริหารจึงได้เสนอโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสามเมือง ในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๓ โครงการ คือ

๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้านแฝก ต.สามเมือง-บ้านหนองเชียงโช ต.กุดจอก งบประมาณ ๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการขุดลอกหนองตะเคียน หมู่ ๕ งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการขุดลอกหนองขวาง หมู่ ๖ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อให้สภาฯ พิจารณาต่อไป ส่วนรายละเอียดโครงการขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามสำเนาเอกสารที่ได้ส่งให้ทราบแล้ว และเชิญช่างสุรินทร์ชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวครับ

นายสุรินทร์ ยะปะเต
(นายช่างโยธาฯ)

-โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๓ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดสถานที่ดำเนินการและปริมาณงานตามเอกสารที่แจ้งให้ท่านทราบแล้วครับ

นายสุวรรณ์ ทานา
(รองประธานสภาฯ)

-จากที่ช่างสุรินทร์ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ

ที่ประชุม

-เห็นชอบ ๑๓ เสียง, ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง, งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสุวรรณ์ ทานา

(รองประธานสภาฯ)

นางสาวธารณา ธรโรจนอุดม

(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)

นายบุญทัน ทองภูบาล

(ส.อบต.หมู่ ๕)

นายสุรินทร์ ยะปะเต

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

นายสายันต์ ช่างสาร

(ส.อบต.หมู่ ๕)

นายจักรพงษ์ ช่างปลูก

(หน.สำนักปลัด)

นายสวัสดิ์ ดงสิงห์

(ส.อบต.หมู่ ๔)

นายวิบูลย์ ทาไธสง

(นายก อบต.สามเมือง)

นายไพโรจน์ สุภาวิน

(ส.อบต.หมู่ ๖)

นายทวีป บุญมา

(ส.อบต.หมู่ ๒)

นายบัญญัติ แก้วหนองแสง

(ส.อบต.หมู่ ๖)

เรื่อง อื่นๆ

-เชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ เชิญครับ

-กองสวัสดิการสังคม ประสานขอความร่วมมือกับ อสม. แต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ คน เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการดูแลสุขภาพ และได้พบปะรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอเสีตา โดยมีกลุ่มเป้าหมายอำเภอเสีตาจำนวน ๑๗๐ คน เฉลี่ยแล้วหมู่บ้านละ ๓ คน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา และได้ประสานขอความร่วมมือให้ อบต.แต่ละแห่งประสาน อสม.แต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวคะ

-งานส่งเสริมการเกษตร สำหรับโครงการปลูกต้นไม้ ทาง อบต.สามเมือง ก็จะดำเนินการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ หากมีกำหนดปลูกต้นไม้แล้ว จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและขอความร่วมมือจากทุกท่านในการปลูกต้นไม้ดังกล่าวคะ

-ขอให้ช่างเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาบ้านโนนกกด้วยครับ

-ทางกองช่างจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ภายในวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครับ

-ฝากทาง อบต.สามเมือง ในเรื่องของการส่งหนังสือต่างๆ ครับ เนื่องจากบางครั้งได้รับหนังสือก่อนถึงวันที่จะมีการประชุมหรือมีกิจกรรมเพียงวันเดียว หรือบางครั้งก็ไม่ได้รับหนังสือ อยากจะให้ดำเนินการส่งให้เร็วกว่านี้ครับ

-สำหรับการส่งหนังสือก็จะดำเนินการตรวจสอบ และต้องขอโทษแทนเจ้าหน้าที่ด้วยครับ และจะนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ

-การดำเนินงานโครงการต่างๆ อยากจะให้ทาง อบต.สามเมือง ให้ทางสมาชิก อบต. และทางผู้นำหมู่บ้าน ร่วมเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วย เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องตำบลสามเมืองครับ

-ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ทาง อบต.สามเมือง ก็จะไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ

-ขอขอบคุณสมาชิก อบต.ทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการเกี่ยวกับถนนหนทาง และเรื่องแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องตำบลสามเมือง ซึ่งในการขุดลอกหนองขวาง ก็อยากจะให้ดำเนินการสูบน้ำออกก่อน เพื่อที่จะได้ตรวจสอบการขุดลอกกว่ามีความลึกถูกต้องตามแบบหรือไม่ครับ และอยากจะให้ทาง อบต.สามเมือง พิจารณาหาผู้รับจ้างที่ทำงานดีมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และอยากจะให้ทุกคนเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และอยากจะให้ทาง อบต.สามเมือง ช่วยถ่ายแบบแปลนให้ทางสมาชิก และทางผู้นำหมู่บ้านได้ทราบเพื่อร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการส่งมอบงานด้วยครับ

-ฝากทาง อบต.สามเมือง ช่วยดูแลในเรื่องของกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องตำบลสามเมืองครับ

-ระบบประปาบ้านสามเมือง บ้านโนนเมือง และบ้านตะคร้อ ทางหมู่บ้านได้ช่วยกันดูแลระบบ และซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตลอด ซึ่งปริมาณน้ำขณะนี้ยังพอใช้อยู่ครับ

-ขอขอบคุณทุกเสียงที่เห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๒ ครับ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตำบลสามเมืองครับ

นายสุวรรณ์ ทานา
(รองประธานสภาฯ)

เลิกการประชุม

-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปรึกษาหารือเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้ามี (เสนอ) และต้องขอบคุณทุก
ความเห็นที่เสนอเข้ามา เพื่อเราจะได้ช่วยกันทำการปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ ถ้าไม่มีขณะนี้
หมดระเบียบวาระการประชุมฯ ขอปิดการประชุม
เวลา ๑๒.๑๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางละมุล ปุริมาตโร)
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสวัสดิ์ ดงสิงห์)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญทัน ทองภูบาล)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายรวง ดอกพิกุล)
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุวรรณ์ ทานา)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง